



ที่ ศธ ๐๒๐๓.๔/ ๒๑๕๙๕

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ ๖)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานฯ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ ๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอดและตอบสนองความต้องการของประเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการและสาธารณชนทั่วไป และเป็นการพัฒนาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอันจะนำไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับประเทศ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ ๖) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่าน ที่ประสงค์ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://www.nidtep.moe.go.th> หัวข้อ “สคบศ. วิชาการ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ พิธีภักดี)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนา

โทร. ๐ ๓๔๒๒ ๕๔๐๐-๒ ต่อ ๔๐๒๖, ๔๐๒๗

โทรสาร ๐ ๓๔๒๒ ๕๓๙๙

“เรียนดี มีความสุข”



# สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในงาน

**สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 6**  
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2568 รูปแบบ Online

ขอขยายผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ดังนี้



## กลุ่มที่ 1 การบริหารและการนิเทศการศึกษา

การนิเทศการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา การบริหารการจัดการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตร การบริหารโครงการ การประกันคุณภาพสถานศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา การบริหารสมรรถนะบุคลากร



## กลุ่มที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

การพัฒนาแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อ การเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้



## กลุ่มที่ 3 การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา

การพัฒนาสื่อเพื่อจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้



**เปิดรับสมัคร**  
ผลงานตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันที่ 31 มกราคม  
2568

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (รับจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  
ประกาศ/แจ้งผลการคัดเลือก ในวันที่ 29 เมษายน 2568 ผ่านทางเว็บไซต์  
<https://nidtep.moe.go.th> (สคบศ. วิชาการ) โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะต้อง  
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมทางวิชาการฯ "สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 6"  
ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2568

**ประเภทรางวัล : เกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงานดีเด่น**  
**เกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงาน**  
**และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ**

สอบถามข้อมูลได้ที่



ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนา  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
โทร. 0-3432-1286, 0-3432-1289-90 ต่อ 4026, 4027  
E-mail : [researchnidtep@gmail.com](mailto:researchnidtep@gmail.com)  
สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการเขียนบทความได้ที่  
เว็บไซต์ <https://nidtep.moe.go.th> (สคบศ. วิชาการ)



1

สแกน QR code  
ดาวน์โหลด  
รูปแบบการพิมพ์



2

สแกน QR code  
สมัครส่งผลงาน